

Bích chương này là một phần của loạt tài liệu giúp học sinh học hỏi về sự kỳ thị chủng tộc tại Canada và làm thế nào để chống lại điều đó trong cộng đồng của mình! Loạt tài liệu giáo dục này có 6 bích chương và 6 video. Nếu bạn có thể, hãy thử bắt đầu từ đầu và tìm hiểu chúng theo thứ tự! Bích chương này là tấm thứ ba của loạt bích chương.

Kỳ Thị Chủng Tộc Đối Với Cộng Đồng Người Da Đen tại Canada

Có rất nhiều điều để vinh danh sự thành công của người da đen tại Canada và trên toàn thế giới. Trường của bạn có thể vinh danh Tháng Lịch Sử Người Da Đen trong suốt thời gian của tháng Hai. Bạn có thể học về các nhà lãnh đạo, chẳng hạn như Martin Luther King Jr. và Rosa Parks. Bạn cũng có thể học về Black Loyalists, Viola Desmond và Desmond Cole.

Tuy các cộng đồng người da đen thành công về nhiều mặt, họ vẫn phải đối mặt với sự kỳ thị chủng tộc hàng ngày. Họ đối mặt với sự kỳ thị chủng tộc cả trên bình diện cá nhân và một cách có hệ thống. Bạn có thể đã nghe tin tức nói về phong trào Black Lives Matter (Mạng Sống Người Da Đen Quan Trọng). Phong trào đã được lập ra vì đã có một lịch sử kỳ thị chủng tộc lâu dài đối với người da đen mà hiện nay vẫn còn xảy ra. Làm thế nào mà điều này lại như vậy?



Chế độ nô lệ: Vào đầu những năm đầu của thế kỷ 16, người da đen đã bị bắt làm nô lệ tại Canada. Họ đã bị bắt đi từ Châu Phi, rời xa quê hương và gia đình của họ và bị mang đi bán như đồ dùng cũng như bị đối xử vô nhân đạo. Người da đen đã không có được bất cứ sự tự do hay quyền nào, và họ đã không được cho sự chọn lựa để bỏ đi.



Sự phân biệt: Tuy luật chung quanh vấn đề nô lệ đã chấm dứt vào năm 1834, vẫn còn có nhiều luật khác phân biệt đối xử người da đen. Một số các luật này nhằm bảo đảm họ phải sống cách biệt với người da trắng. Điều này được gọi là phân biệt chủng tộc và nó xảy ra tại các trường học, rạp hát, trên phương tiện chuyên chở công cộng và ở các nơi khác.



Bạo lực: Người da đen đã bị làm hại cả về thể xác lẫn tâm thần bởi những cá nhân và các hệ thống. Một ví dụ là lực lượng cảnh sát. Chúng ta nghe nhiều câu chuyện trên tin tức về việc cảnh sát đã đối xử bất công người da đen.

Các vấn đề này vẫn còn xảy ra ngày hôm nay nhưng ở những hình thức khác. Người da đen trải nghiệm các vấn đề khác chẳng hạn như sự nghèo khó, các mong đợi thấp cho học sinh da đen, và các hình phạt nghiêm khắc hơn từ hệ thống pháp quyền. Người da đen cũng ít có khả năng vào đại học và tìm được những công việc so với các nhóm sắc dân khác. Điều này là do kỳ thị chủng tộc có tính hệ thống



Tuy đã có nhiều sự chú ý đối với phong trào Black Lives Matter, điều quan trọng chúng ta phải suy nghĩ một cách cẩn thận về một số vấn đề:

- Một số người dùng câu "All Lives Matter (Tất Cả Mọi Người Đều Quan Trọng)" bởi vì họ cảm thấy các sắc dân khác đã bị bỏ ra khỏi phong trào. Bằng cách nói rằng, "All Lives Matter", điều đó cho rằng người da đen cũng có những trải nghiệm cuộc sống y như những người khác, mà điều này không đúng sự thực vì lịch sử của sự kỳ thị chủng tộc và bạo lực đối với họ.
- Một số người tin rằng họ không kỳ thị chủng tộc và sẽ nói những điều, chẳng hạn như, "Tôi không kỳ thị chủng tộc bởi vì tôi có bạn là người da đen," hay "người Hoa cũng trải nghiệm sự kỳ thị chủng tộc giống như người da đen vì vậy không có lý do gì để nói chúng ta kỳ thị chủng tộc lẫn nhau". Những lời nói này không giúp ích cho việc chống lại sự kỳ thị chủng tộc. Một trong những bước đầu tiên để chống sự kỳ thị chủng tộc là phải hiểu điều đó có thực và nó xảy ra cho một số người hàng ngày.

Với những người trong chúng ta không thuộc các cộng đồng người da đen, chúng ta cần hiểu trách nhiệm của chúng ta và phải hành động. Để bảo đảm tất cả mọi người đều có các quyền như nhau, chúng ta phải giúp người da đen bằng cách chống lại sự kỳ thị chủng tộc.

Là một người không phải người da đen, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về những câu hỏi này:

Bạn đã nghe hay thấy sự kỳ thị chủng tộc đối với các cộng đồng người da đen trên bình diện cá nhân và một cách có hệ thống theo những hình thức nào?

Báo chí và truyền thông đã khiến bạn nghĩ về người da đen như thế nào?

Bạn đã nói về người da đen với gia đình và bạn bè của mình như thế nào?

Chủng tộc và bản sắc của chính bản thân bạn ảnh hưởng đến cách bạn nghĩ về người da đen như thế nào?

Quan hệ của bạn với những người da đen là gì, chẳng hạn như học sinh, nhân viên nhà trường và hàng xóm láng giềng?

Bây giờ bạn sẽ làm gì khác hơn để chống lại sự kỳ thị chủng tộc đối với người da đen?

Bạn có thể tìm hiểu thêm cách làm thế nào để hỗ trợ các cộng đồng người da đen trong Bích Chương 6: Trở Thành Đồng Minh.

Loạt tài liệu học này được thực hiện bởi giáo viên với sự hỗ trợ của học sinh, gia đình, các tổ chức và thành viên của các cộng đồng Thổ Dân, Người Da Đen và Người Hoa.

Để có thêm các nguồn tài liệu dành cho học sinh, truy cập ccncsj.ca/further-learning. Để có các trích dẫn, truy cập ccncsj.ca/infographics. | Để biết thêm thông tin, truy cập ccncsj.ca.